



จดหมายข่าว

NEWSLETTER

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการ สาขาวิชาดนตรีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการ สาขาวิชาดนตรีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้นำวงพิณพาทย์ร่วมบรรเลงในประเพณีกินข้าวปุ้น บุญพะเหวด ในงานมีการประกอบพิธียกฉัตรพระประธาน และถวายผ้าอังสะ พระประธาน พระสงค์เจริญพระพุทธรูป 9 รูป พิณพาทย์บรรเลงเพลงมหาชัย ประกอบพิธียกฉัตร เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นเกียรติทอดพระบวรพุทธศาสนาให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในชุมชน ณ สิมคำ วัดโพนโป่ง ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ภาพ/ข่าว : สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์



วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายการจัดการคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรีย์ แขงบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวเปิดกิจกรรม กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษา ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ เห็นคุณค่ามรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา ประชาชน และภาคเอกชน ได้มีความรู้สึกร่วมในความเป็นเจ้าของโบราณสถานโบราณวัตถุและร่วมรับผิดชอบดูแลทำนุบำรุงรักษาไว้เป็นมรดกไทย ประจำถิ่น ภายในงานยังมีการแสดงฟ้อนกลองและการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ต้นผึ้ง” โดยได้รับเกียรติจาก คุณครูวัฒนศักดิ์ พัฒนภูทอง และคุณครูนวรรร นนท์คำวงศ์ เป็นวิทยากรในการเสวนา โดยไฮไลท์ของการจัดงานครั้งนี้ คือการจำลองทำต้นดอกผึ้งและปราสาทผึ้งจำลอง ซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากบุคลากร นักศึกษา และประชาชน ทั่วไปเป็นอย่างดี ณ บริเวณตลาดตุ้มโฮม ช้างดำนท่าเทียบเรือ

ภาพ/ข่าว : งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายการจัดการคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์



ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและการเข้าสู่อาชีพ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย (ส่งลูกเอกไทยไปเป็นครู หลักสูตร 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้จัดให้มีการบายศรีสู่ขวัญที่บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย รหัส 61 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ นอกจากนี้คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ยังได้ร่วมบรรยายการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตการทำงานในอนาคตอย่างมีความสุข และร่วมให้โอวาทอำนวยการแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ให้สอบบรรจุข้าราชการได้และมีความสุขในชีวิตการทำงานในอนาคต ท้อง 153 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

